

รัชสุดา สาริบุตร (2556). ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ค้นคว้าอิสระ รม.ม.
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร.

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วิเศษฐ เทพเฉลิม

บทคัดย่อ

ค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 คน ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 30 คน ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมด 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t - test และ F - test ทดสอบความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รองลงมาเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ำกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 5 ปี

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามี การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าด้านอื่น คือ ด้านหลักความคุ้มค่า และกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าด้านอื่น คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม

สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ในภาพรวมพบว่า อายุ ประสบการณ์การทำงาน ต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ส่วนเพศ ระดับการศึกษา การศึกษาต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา